



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผู้หญิงทั่วโลกกำลังไล่ตามติดผู้ชายในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>BMJ Open report เผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งวิเคราะห์จากประชากรโลก ๔ ล้านคน ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.๑๘๙๑ (พ.ศ.๒๔๓๔) ถึง ค.ศ.๒๐๐๑ (พ.ศ.๒๕๔๔) พบว่าผู้ชาย เคยเป็นกลุ่มคนที่ดื่มเหล้าและมีปัญหาสุขภาพมากกว่าหญิง แต่ช่องว่างระหว่างหญิง กับชายในเรื่องนี้หดแคบลงทุกที โดยการที่ผู้หญิงมีบทบาทและความก้าวหน้าในสังคม มากขึ้นเป็นเหตุผลให้ผู้หญิงหันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับชาย ทั้งนี้ ผล การศึกษาพบว่าในหมู่คนที่เกิดในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๐๐ นั้น ผู้ชายมีแนวโน้มจะเป็น ฝ่ายที่ดื่มเหล้ามากกว่าผู้หญิงราว ๒.๒ เท่า และชายมีแนวโน้มมากกว่าหญิงถึง ๓ เท่าที่จะดื่มหนักถึงขั้นเป็นปัญหา นอกจากนี้ชายยังมีโอกาสมากกว่าหญิงถึง ๓.๖ เท่าที่จะมีปัญหาสุขภาพจากการดื่มเหล้า อย่างอาการตับแข็ง</p> <p>อย่างไรก็ดี ในหมู่ผู้ที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ นั้น ความแตกต่างเริ่มลดน้อยลง โดยผู้ชายมีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงราว ๑.๑ เท่า ส่วนเรื่อง การดื่มเหล้าถึงขั้นเป็นปัญหานั้น ผู้ชายมีแนวโน้มมากกว่าหญิง ๑.๒ เท่า ขณะที่ โอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพจากการดื่มเหล้า นั้นผู้ชายมีแนวโน้มมากกว่าผู้หญิงราว ๑.๓ เท่า คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในออสเตรเลีย ซึ่งได้วิเคราะห์ ข้อมูลการดื่มสุราของคนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ สรุปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยเกิด กับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ แต่การศึกษาล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ควรหัน มาใส่ใจดูแลปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการใช้สารเสพติดในหมู่ผู้หญิงอายุน้อย ให้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ ด้าน ศ.มาร์ค เพททริคริว แห่งวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน บอกว่าการที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซื้อหาได้ง่ายและการทำ ตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงอายุน้อย ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มผู้หญิง มากยิ่งขึ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทารกน้อยที่คลอดจากท้องแม่สองครั้ง</p> <p>หนูน้อยลินลี เป็นทารกที่คลอดจากครรภ์มารดาถึงสองครั้ง หลังจากที่แพทย์ต้อง ผ่าตัดนำตัวเธอออกจากมดลูกของแม่เป็นเวลานาน ๒๐ นาที เพื่อผ่าตัดนำเนื้องอก บริเวณกระดูกก้นกบออก ก่อนจะนำตัวเธอใส่กลับเข้าไปในครรภ์อีกครั้งเพื่อให้ได้ เต็บโตตามธรรมชาติ ล่าสุดทารกน้อยได้คลอดจากครรภ์มารดาด้วยการผ่าตัดทาง หน้าท้องและลืมตาดูโลกอีกครั้ง</p> <p>นางมาร์กาเรต ฮอว์กินส์ โบเมอร์ จากรัฐเท็กซัส พบว่าทารกในครรภ์มีก้อนเนื้องอกที่ เรียกว่า Sacrococcygeal teratoma ซึ่งเป็นเนื้องอกของเซลล์ตัวอ่อนของกระดูกก้น กบ ขณะที่เธอต้งครรภ์ได้ ๑๖ สัปดาห์ เนื้องอกดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ทารกน้อยที่คลอดจากท้องแม่สองครั้ง (ต่อ)</p> <p>โลหิตของทารกในครรภ์ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ขณะนั้นมีแพทย์หลายคนแนะนำให้เธอยุติการตั้งครรภ์ แต่ในเวลาเดียวกันแพทย์ประจำ Texas Children's Fetal Centre เห็นว่าน่าจะลองเสี่ยงผ่าตัด เพื่อรักษาชีวิตทารกน้อยเอาไว้ ซึ่งนางโบเมอร์ตัดสินใจทำตาม และแพทย์ได้ผ่าตัดนำตัวทารกลินลี ซึ่งมีน้ำหนักตัวราว ๐.๕๓ กก. ออกมาจากมดลูก ซึ่งแพทย์พบว่าก้อนเนื้ออกมีขนาดใหญ่ และหัวใจของทารกน้อยได้หยุดเต้นไปชั่วขณะในระหว่างที่แพทย์ผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกออกมา อย่างไรก็ตาม แพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดและนำเธอใส่กลับเข้าไปในมดลูกของมารดาอีกครั้ง หลังจากนั้นนางโบเมอร์ ต้องประคบประหงมดูแลทารกในครรภ์ต่อไปอีก ๑๒ สัปดาห์ จนทารกน้อยลินลี ได้ลืมตาโลกอีกครั้งโดยแพทย์ได้ผ่าตัดทำคลอด เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายนที่ผ่านมา และมีสุขภาพแข็งแรงดี ทั้งนี้ ก้อนเนื้ออก Sacrococcygeal teratoma เป็นอาการที่พบน้อยมาก โดยมีอัตราการพบ ๑ ต่อ ๓๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ ของการคลอด และมักพบในทารกหญิงมากกว่าทารกเพศชาย ๔ เท่า</p>	-	-
นานาชาติ	<p>องค์กรแพทย์เตือนหมออย่ารักษาอาการคนไข้โดยพร่ำเพรื่อ</p> <p>Academy of Medical Royal Colleges (เอเอ็มอาร์ซี) องค์กรตัวแทนของสถาบันการแพทย์ ๒๒ แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เผยแพร่รายชื่ออาการป่วย ๔๐ ประเภทที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เพราะจะเกิดประโยชน์เพียงน้อยนิดหรือไม่เกิดประโยชน์เลย ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์คำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาเมื่อเทียบเคียงกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนคนไข้เองก็ไม่ควรกดดันให้แพทย์ต้องรักษาโดยไม่จำเป็น เอเอ็มอาร์ซี แนะนำขั้นตอนทางการแพทย์อย่างการตรวจเลือดผู้หญิงอายุเกิน ๔๕ ปี เพื่อวินิจฉัยอาการของคนในวัยหมดประจำเดือน การเอ็กซเรย์เพื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เอเอ็มอาร์ซี ยังมีข้อแนะนำ อาทิ ให้คนไข้ใช้น้ำเปล่าล้างแผลลูกของมีคมบาด หรือรอยถลอก โดยไม่ต้องใช้สารละลายน้ำเกลือ ส่วนเด็กที่มีอาการข้อมือร้าวก็ไม่จำเป็นต้องใส่เฝือก แค่อุปกรณ์ตามข้อมือที่ถอดออกได้ก็สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ สำหรับเด็กที่มีอาการหลอดลมอักเสบ หรือปัญหาในการหายใจก็ไม่จำเป็นต้องรักษา เพราะจะดีขึ้นเองเมื่อโตขึ้น ส่วนการตรวจคลื่นหัวใจทารกนั้นโดยปกติแล้วไม่มีความจำเป็นเลย ยกเว้นกับมารดาซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะมีอาการแทรกซ้อนในขณะคลอดบุตรเท่านั้น</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	ไวรัสซิกา วารสารแลนเซตเสนอข้อมูลว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา เช่น จำนวนที่ยาบินจากพื้นที่ที่มีการระบาดในอเมริกา, แบบจำลอง ภูมิภาคทวีปแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ประมาณการขนาดของประชากร และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพรายหัว สรุปว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัสซิกาต่อจากอเมริกาได้	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสซิกา	-
ประเทศ	เสนอเพิ่มหลักสูตรกู้ชีพในระบบการศึกษา ในบางประเทศได้บรรจุความรู้เรื่องการทำ CPR ไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษา แต่ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการบรรจุหลักสูตรการช่วยชีวิตลงในการเรียนการสอนในเด็ก ซึ่งการจะบรรจุเป็นหลักสูตรได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยในฝึก CPR ควรมีหุ่น ๑ ตัว ต่อนักเรียน ๓-๖ คน แต่พบปัญหาว่าหุ่นสำหรับฝึกทำ CPR มีราคาแพงมาก ม.สงขลานครินทร์ จึงได้ วิจัยการทำหุ่นยางพาราขึ้น เพื่อให้มีราคาถูกและเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ฝึก ซึ่งหากมีการบรรจุหลักสูตรการช่วยชีวิต เข้าในระบบการศึกษาอย่างจริงจัง น่าจะมีผู้รอดชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอีกเป็นจำนวนมาก	-	-
ประเทศ	โครงการฟื้นฟูเกษียมพระราชทาน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “เวลาไม่มีพิน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเกษียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในปี ๒๕๕๑ สปสช.ได้กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจากการดำเนินโครงการฟื้นฟูเกษียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีผู้เข้ารับบริการใส่ฟัน เทียมทั้งปาก ๒๔๓,๒๐๘ คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๙๑,๘๓๖ คน และในปี๒๕๕๕ มีผู้เข้ารับบริการใส่ ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ ๙๖.๗๑	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ข้อตกลงRCEP</p> <p>- ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำ อาจล่าช้าจากปกติ เพราะสหรัฐอยู่ระหว่างเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ ๘ พฤศจิกายนนี้ และรัฐบาลเวียดนามคาดว่าจะผ่าน ความเห็นชอบ TPP ในปีหน้า ทำให้หลายฝ่ายเห็นว่า จังหวะนี้เป็นโอกาสที่จะผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จ เพื่อถ่วงดุลกับ TPP</p> <p>- นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า มีข้อมูลเอกสารการเจรจาที่หลุดออกมาเผยแพร่ ทำให้ทราบว่ามีญี่ปุ่นและเกาหลีมีการยื่นข้อเรียกร้องคล้ายกับที่เจรจาใน TPP ซึ่งเกินกว่า TRIPs Plus ได้แก่ ๑) ขอขยายความคุ้มครองสิทธิบัตรจาก ๒๐ ปีเพิ่มเป็น ๒๓-๒๕ ปี ๒) ปรับเงื่อนไขการรับจดสิทธิบัตร โดยยอมให้จดสิทธิบัตรได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ยา เช่น เปลี่ยนจากยาเม็ดเป็นยาน้ำ หรือสามารถรักษาโรคอื่นได้ เพิ่ม ๓) ขอให้ระบบรับจดสิทธิบัตรทั้ง ๑๖ ประเทศเป็นระบบเดียวกัน โดยยื่นจดประเทศหนึ่ง แต่คุ้มครองได้ทั้ง ๑๖ ประเทศ ๔) ขอให้ชดเชยเวลาการขึ้นทะเบียนยากับอย. ในกรณีที่อย.ล่าช้า ๕) เพิ่มบทลงโทษทางอาญา ซึ่งจะสร้างความหวาดกลัวให้กับบริษัทผู้ผลิตยาสามัญ ๖) การผูกขาดโดยใช้การขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยญี่ปุ่นและเกาหลีเสนอ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการขึ้นทะเบียนกับ อย. โดยจะต้องไปทดลองตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ ๗) ขอให้เพิ่มมาตรการ คุ้มครองชายแดน โดยให้กรมศุลกากรตรวจสอบอย่างเข้มงวดและให้ยึดยาได้ ๘) ประเทศกลุ่ม CLMV จำเป็นต้อง แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ TRIPs หรือไม่ และ ๙) บริษัทยาอาจจะมีสิทธิ์ใช้กลไกการระงับข้อพิพาทฟ้องรัฐได้หากบริษัทอ้างว่าผลจากการออกนโยบายทำให้ได้รับผลกระทบหรือมีกำไรน้อยลง เงื่อนไขการเจรจានี้จะกระทบระบบสุขภาพ เนื่องจากคนไทย ๘๐% ใช้สิทธิบัตรทอง คิดเป็นมูลค่า ๑ แสนล้านบาท ต่อปี ซึ่งมากกว่า ๕๐% ของเงินเป็นค่ายา หากขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยาเพิ่มเป็น ๒๓-๒๕ ปีรัฐจะสูญเสีย งบประมาณเพิ่มอีกปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท</p>	-	-
ประเทศ	<p>เจอแมลงสาบในหมุยอ</p> <p>ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Manow Papawarin" ได้โพสต์ภาพรูปหมุยอแห่งยี่ห้อหนึ่งของ จ.ลำปาง มีแมลงสาบอยู่ใน เนื้อหมุยอ พร้อมข้อความระบุว่าพบแมลงสาบทั้งตัวในเนื้อหมุยอ โดยโพสต์ลงในห้องกลุ่มชื่อ "Lampang City" ซึ่งมี สมาชิกเป็นชาวลำปางกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นยังพบมดตัวเล็กผสมอยู่ในหมุยอด้วย โดยหมุยอดังกล่าวผลิต จากโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นโรงงานชื่อดังของฝากจากเมืองลำปาง มีจำหน่ายทั่วไปในจังหวัด ขณะนี้ผู้โพสต์ยังเก็บหมุยอก่อนนี้ไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่จากสสจ.ลำปางมารับไปตรวจพิสูจน์ต่อไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สส.เตือนสถานพยาบาลเอกชนต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นปี ๕๙</p> <p>นพ.ธงชัย กীরติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ปี๒๕๕๙ มีโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนที่มี มาตรฐานและได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการทั่วประเทศ ๒๓,๘๓๒ แห่ง ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลต้องยื่นชำระค่าธรรมเนียมทุกปี ยื่นต่อใบอนุญาตดำเนินการทุก ๒ ปี และยื่นต่อใบอนุญาตประกอบ กิจการทุก ๑๐ ปี ดังนั้น สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค.นี้ โดยเขต กทม. ยื่นที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สบส. ต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต้องติดหลักฐานดังกล่าว ในที่เปิดเผยให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อแสดงว่าสถานพยาบาลมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับในรายที่ยื่นขอเปิดสถานพยาบาลใหม่ คณะกรรมการจะใช้เวลาประมาณ ๖๖ วัน ในการตรวจสอบมาตรฐาน ๕ ด้าน เช่น สถานที่สะอาด ปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ได้มาตรฐาน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด จะถือ ว่าเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-	-
ประเทศ	<p>ดูแลพัฒนาการเด็กด้วยแพทย์แผนไทย</p> <p>น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์ จ.เชียงใหม่ ให้บริการเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นแห่งแรกของประเทศ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และมูลนิธิ ดำเนินโครงการสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ๑ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เด็กและคนพิการได้รับมอบอุปกรณ์ไปแล้วทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๐ ราย ในครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์กร Joni and Friends (Wheels for the World) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดพิธีมอบ อุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ ให้แก่ผู้พิการพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลกและ จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ต.ค.๕๙ จำนวน ๒๖๒ ราย สำหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดฟื้นฟูเด็กพัฒนาการล่าช้า เปิด ให้บริการตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๘ เป็นต้นมา เช่น การนวดแบบราชสำนัก การประคบ และการใช้ยาสมุนไพร เพื่อกระตุ้นการ รับรู้ของสมอง ให้บริการไปแล้ว ๒,๐๘๖ ราย เป็นเด็กมีปัญหาพัฒนาการ ๑,๑๖๙ ราย บุคคลทั่วไป ๖๘๘ ราย พบว่า เด็กมีความสงบขึ้น ควบคุมพฤติกรรมได้ดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เด็กร้อยละ ๗๗ มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลงหลังการนวด และ ๖๘% มีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรม.อนุมัติรวมกฎหมายยาสูบ และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพไว้ในฉบับเดียวกัน เพิ่มดีกรีสกัดสิ่งหอมควันหน้าใหม่ จากอายุน้อยกว่า ๑๘ ปีห้ามซื้อ เป็น ๒๐ ปี ห้ามซื้อ และยังห้ามร้านค้าแบ่งซองขายเป็นมวนๆ ด้าน "บิกตู" หนุน สั่งกำหนด เขตปลอดบุหรี่เพิ่ม</p> <p>พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยนิวตริ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า กรม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการปรับปรุงรวบรวมกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ไว้เป็นฉบับ เดียวกัน และรวบรวมหลักเกณฑ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการตรวจพิจารณา ความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงนำข้อเสนอแนะจาก ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทยด้วย อีกทั้งเกษตรกรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำการช่วยเหลือ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้ว ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในคำนิยามคำว่า "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้มีการครอบคลุมไป ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บาราเก้ บุหรี่ไฟฟ้า และแก้ไขคำนิยามการสื่อสารการตลาดให้ครอบคลุมไปถึงการขาย การแสดง ณ จุดขาย การขายโดยใช้บุคคล การสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มเติมคำ นิยามฉลากให้ครอบคลุมถึงการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ</p> <p>โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายจะกำหนดอายุขั้นต่ำ ของผู้ที่ซื้อ จากเดิมอายุ ๑๘ ปี เป็น ๒๐ ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ห้ามแจกจ่าย เป็นตัวอย่างให้ทดลอง ห้ามขายในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึงของ เด็กและเยาวชน ห้ามโฆษณา เช่น แสดงชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวด การแข่งขัน ห้ามโฆษณา ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบมา เป็นชื่อ หรือเครื่องหมาย ห้ามผลิต ขาย นำเข้ามาเพื่อขาย หรือนำเข้ามาเพื่อแจกจ่าย รวมทั้งห้ามทำการโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนิน กิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือสร้างการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ห้าม แบ่งซองขายอีกด้วย</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-
จังหวัด	-	-	-

ลง
 จอคน
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ส่วนนิคมการ
 ประธาน

SAT/COO
 นายวิวัฒน์ คำเทัญ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 27 ต.ค. 2559